



>> Từ trái sang phải: Tawakkul Karman, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee

VINH DANH NỮ QUYỀN

Gải Nobel Hòa bình năm nay đã vinh danh ba phụ nữ châu Phi "đấu tranh phi bạo lực vì an toàn và quyền phụ nữ tham gia vào công cuộc xây dựng hòa bình".

Chủ tịch Hội đồng Nobel Na Uy Thorbjørn Jagland cho hay bộ ba Sirleaf - Gbowee - Karman được lựa chọn vì "cuộc tranh đấu phi bạo lực của họ cho sự an toàn của phụ nữ cũng như các quyền của phụ nữ nhằm tham gia đầy đủ vào xây dựng hòa bình".

"Chúng ta không thể có được sự dân chủ và hòa bình lâu dài trên thế giới nếu phụ nữ không có được những cơ hội tương đương như nam giới, góp phần vào sự phát triển ở mọi cấp độ của xã hội", ông Jagland nói.

Bà Ellen Johnson Sirleaf, 72 tuổi, là đương kim Tổng thống Liberia. Bà là tổng thống nữ đầu tiên tại châu Phi, và hiện là nhà nữ lãnh đạo duy nhất tại châu lục này đang nắm quyền sau khi chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Ellen Johnson Sirleaf là một kinh tế gia được đào tạo ở Đại học Harvard. Kể từ khi nhậm chức năm 2006, bà đã tích cực hoạt động để bảo vệ hòa bình tại Liberia, phát triển kinh tế, xã hội và

nâng cao vị thế của người phụ nữ.

Bà Sirleaf được coi là một nhà cải cách và vận động hòa bình hàng đầu ở Liberia khi bà nhậm chức. Bà đang vận động tái cử trong tháng này và những đối thủ chính trị cáo buộc bà mua phiếu và dùng tiền ngân quỹ quốc gia để vận động. Nhưng bà phủ nhận mọi cáo buộc.

Bà Leymah Gbowee cũng là một công dân Liberia và nổi tiếng với biệt danh "chiến binh hòa bình". Bà là người tổ chức một phong trào hòa bình dẫn tới sự kết thúc của cuộc nội chiến thứ hai ở Liberia năm 2003.

Leymah Gbowee đã vận động và tổ chức phụ nữ không kể tôn giáo hay chủng tộc dẫn đến việc chấm dứt một cuộc chiến dai dẳng tại Liberia và đảm bảo quyền bầu cử cho phụ nữ tại đất nước này. Sau đó, bà Gbowee tiếp tục hoạt động để tăng cường sự ảnh hưởng của phụ nữ ở tây Phi trong và sau chiến tranh. Bà được vinh danh vì đã vận động phụ nữ "vượt qua những lần ranh chủng tộc và tôn giáo để kết thúc cuộc chiến kéo dài ở Liberia, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong các cuộc bầu cử".

Còn bà Tawakkul Karman là một chính trị gia và nhà hoạt động vì nhân quyền người Yemen. Bà là thành viên chủ chốt của Al-Islah, đảng đối lập chính tại Yemen và là người lãnh đạo nhóm "Các nhà báo nữ không xiềng xích". Trong phong trào nổi dậy vẫn đang diễn ra ở Yemen, bà Karman đã tổ chức các cuộc biểu tình của sinh viên tại thủ đô Sanaa để có tiếng nói với Tổng thống Ali Abdullah Saleh và chính quyền của ông. Bà từng hai lần bị bắt rồi được thả trong năm nay.

"Chúng ta không thể đạt được nền dân chủ và hòa bình trên thế giới nếu phụ nữ không có được những cơ hội như đàn ông nhằm thúc đẩy sự phát triển ở tất cả mọi lĩnh vực của xã hội. Ủy ban Nobel Na Uy hi vọng rằng giải thưởng... sẽ giúp chấm dứt sự áp bức đối với phụ nữ - tình trạng vẫn còn diễn ra ở nhiều nước và công nhận tiềm năng mang lại hòa bình và dân chủ lớn lao của phụ nữ", Chủ tịch Ủy ban Nobel Thorbjørn Jagland cho biết.